



## เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๕๔-๕ E-mail [interinfodiv@gmail.com](mailto:interinfodiv@gmail.com)

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

- นายลูลา สาบานตนเป็นประธานาธิบดีบราซิล เดินหน้าสร้างสังคมमानฉันท์

#### ๒. สหรัฐอเมริกา

- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกัล้มเหลวในการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐๐ ปี

#### ๓. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จีนแต่งตั้งนายฉิน กัง เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่

## ๑. นายลูลา สาบานตนเป็นประธานาธิบดีบราซิล เดินหน้าสร้างสังคมสมานฉันท์

นายลูอิซ อีนาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิล ซึ่งทำให้เขาต้องเผชิญกับงานที่ยากลำบากในการกอบกู้ประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ได้เขาได้หาเสียงไว้อย่างเข้มข้น

นายลูลาซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลฝ่ายซ้ายของบราซิลมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึงปี ๒๕๕๓ ในช่วง ๒ สมัยก่อนหน้านี้นั้นในฐานะผู้นำของประเทศ เอาชนะอดีตประธานาธิบดีจาอีร์ โบลโซนาโร ผู้นำฝ่ายขวาในการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายลูลา จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ เมืองบราซิลเลีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบราซิล โดยมีผู้คนมากมายให้ร้องแสดงความยินดีขณะที่ขบวนรถของประธานาธิบดีคนใหม่เคลื่อนตัวไปตามถนน

ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาองเกรส นายลูลากล่าวว่า ประชาธิปไตยคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในการเลือกตั้ง และถ้อยคำของเขาคือหนึ่งในความหวังและการกอบกู้ประเทศขึ้นมาใหม่

เขาเน้นย้ำว่า งานสำคัญลำดับต้น ๆ ของเขาคือการต่อสู้กับความยากจน ปรับปรุงสวัสดิการ และปกป้องป่าฝนอเมซอน

สายสะพายประธานาธิบดีถูกส่งมอบให้กับผู้นำคนใหม่โดยประชาชนกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่ประธานาธิบดีที่กำลังจะหมดวาระ ซึ่งเป็นการทำลายธรรมเนียมปฏิบัติหลังจากที่นายโบลโซนาโรเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้สนับสนุนคนหนึ่งของนายโบลโซนาโร ถูกจับกุมในข้อหาพยายามวางระเบิดในกรุงบราซิลเลียเมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

นายลูลา ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปิดช่องว่างในสังคม เนื่องจากผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายแตกแยกกันอย่างหนัก

ในการรับมือนโยบายการทูต นายลูลากล่าวว่า เขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ และยินดีที่จะมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยระหว่างรัสเซียกับยูเครน

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230102\\_09/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230102_09/)

นางณัฐสุมน สมสมาน  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์เชี่ยวชาญ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๔ มกราคม ๒๕๖๖

## ๒. สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐๐ ปี

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐๐ปี จากการที่พรรครีพับลิกันได้รับเสียงข้างมากในสภาภายหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมีการเลื่อนการประชุมสภาเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

นายเควิน แม็กคาร์ธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับความนิยมสูงจากพรรครีพับลิกัน ผู้มีโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร กลับไม่ได้รับเสียงข้างมากในการลงคะแนนเสียงรอบแรก ภายหลังไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหัวแข็งและตัวแทนพรรครีพับลิกันคนอื่น ๆ นอกจากนี้ นายเควิน แม็กคาร์ธี ยังไม่ได้รับเสียงข้างมากในการลงคะแนนเสียงในอีกสองรอบต่อมา ทั้งนี้ การลงคะแนนครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ หรือภายหลังจากนั้น

การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔๓๕ คน อย่างไรก็ตาม สภาจะไม่สามารถทำการอภิปรายหรือมีการลงคะแนนเสียงได้หากไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า การลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ นับเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรครีพับลิกัน ในขณะที่พรรคต้องเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๗ ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230104\\_05/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230104_05/)

นางสาวกัลยา ดวงทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๔ มกราคม ๒๕๖๖

### ๓. จีนแต่งตั้งนายฉิน กัง เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่

จีนเสนอชื่อนายฉิน กัง เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐายังคงตึงเครียดในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องการค้ากับไต้หวัน

นายฉิน กัง เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที่นายหวัง อี้ วัย ๖๙ ปี ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นสมาชิกกรรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ (โปลิตบูโร) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะกำกับดูแลด้านนโยบายต่างประเทศของจีนต่อไป

นายฉิน กัง วัย ๕๖ ปี มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่าสองแสนห้าหมื่นคน และเป็นผู้ช่วยที่ไว้วางใจได้ของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน กลายเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน ทั้งนี้ นายฉิน กัง กล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่า การทูตของจีนจะใช้ภูมิปัญญาจีน การริเริ่มของจีน และความแข็งแกร่งของจีน ในขณะที่นาย Sun Yun ผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาแห่งศูนย์สตีเวนสัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวว่า โฉมหน้าใหม่ของการทูตของจีนยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมาก ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน ไปจนถึงการเป็นหุ้นส่วนระหว่างปักกิ่งกับมอสโก

ภารกิจความสำคัญสูงสุดของเขาคือ การปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ซึ่งนาย Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนจีนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า นอกจากนี้ จีนยังต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนด้วย

นายฉิน กัง เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวจีนและนักข่าวต่างประเทศในปักกิ่งอยู่แล้ว ในฐานะโฆษกและรองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ท่าทีที่แข็งกร้าวต่อคำถามของนักข่าว สะท้อนให้เห็นถึงการทูตแบบ “จิ้งจอกสงคราม” ของจีน สื่อมวลชนจีนชื่นชมในลีลาการตอบคำถามของเขาซึ่งไม่อ้อมค้อม แต่ตรงไปตรงมา และเข้าเป้า

นายฉิน กัง เข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนครั้งแรกในปี ๒๕๓๑ ซึ่งนายฉิน กัง ได้รับมอบหมายให้ทำงานในสำนักงานของจีนใน United Press International ซึ่งเป็นสำนักข่าวของสหรัฐฯ ในช่วงสั้น ๆ ในเวลานั้น สำนักข่าวที่ไม่ได้มีคนจีนเป็นเจ้าของจะไม่สามารถจ้างงานชาวจีนได้โดยตรง ต่อมาในฐานะนักการทูต เขาได้บ่มเพาะความเชี่ยวชาญในกิจการยุโรปตะวันตก โดยเป็นเลขานุการตรี เลขานุการโท และอัครราชทูตในสถานเอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงลอนดอน ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๕๒

อนึ่ง เส้นทางการทำงานของนายฉิน กัง เริ่มต้นที่กระทรวงการต่างประเทศในกรุงปักกิ่ง ซึ่งระหว่างปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้าในกรมพิธีการทูต ซึ่งเป็นงานอำนวยความสะดวกแก่นายสี จิ้นผิง ในการพบปะกับผู้นำระดับโลกในวาระต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนปี ๒๕๖๔

นายฉิน กัง ดำรงตำแหน่งนักการทูตระดับสูงของปักกิ่งในสหรัฐฯ ได้ไม่นาน ทำให้เขามีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศ เยี่ยมเยือนเกษตรกร และพูดคุยกับนาย Elon Musk นักธุรกิจของสหรัฐฯ ที่นั่นที่ที่มาประจำการในสหรัฐฯ นายฉิน กัง ใช้กลยุทธ์ประนีประนอม โดยกล่าวกับนาย Steve Inskeep จากสำนักข่าว NPR เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ว่า ประตุแห่งความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ซึ่งเปิดออกแล้ว จะไม่มีวันปิด เขายังยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีนนั้นไม่ใช่เกมที่มีผู้แพ้และผู้ชนะ นายฉิน กัง ยอมรับว่า ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของจีน คือ ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ แต่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับไต้หวัน นายฉิน กัง อธิบายว่า ไต้หวันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่สุดในความสัมพันธ์ทวิภาคี หากไต้หวันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ยังคงมีนโยบายเพื่อเรียกร้องเอกราช ย่อมจะทำให้จีนและสหรัฐฯ ต้องเผชิญหน้ากันทางทหาร

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๔ มกราคม ๒๕๖๖